



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๖๔,๓๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พณ.ตีวเข้มศักยภาพบุคลากรรับ AEC

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับ 14 สถาบันการศึกษาไทยชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมปรับตัวภายใต้กรอบอาเซียน ว่า การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปลายปีนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทาย โดยตลาดอาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิดเออีซี ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย" ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมฯ และสถาบันการศึกษาไทย 14 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

โดยโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาและก้าวเข้าสู่วัยทำงานจริง ได้ใช้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านการร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญและเป็นโครงการต้นแบบของกรมฯ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีศักยภาพและความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไป

ต่อยอดขยายผลไปสู่การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอื่นๆ โดยกรมฯ มีเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกว่า 62 แห่งทั่วโลก และมีเครือข่ายของบริษัทไทยที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจะเป็นการตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตให้ยั่งยืนต่อไป

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญและหัวหน้าคณะทำงานบุกเบิกตลาดอาเซียน กล่าวว่า นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผ่านการฝึกปฏิบัติการภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านการค้าระหว่างประเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ แต่ละปีกรมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมาก อาทิ งานแสดงสินค้านานาชาติในไทย 10 งาน งาน Thailand Week 10 งาน และโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนภูมิภาคอาเซียนประมาณ 15 ครั้ง และเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้านการค้าระหว่างประเทศกว่า 30 หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นนิสิต นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาไทยทั่วประเทศเป็นหลัก

